

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, ยังแกว่งตัวแคบหลังขาดปัจจัยใหม่ชี้หน้า

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบต่อเนื่อง หลังขาดปัจจัยใหม่ มาผลักดันทิศทางตลาด

*ดอลลาร์ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเข้านี้ สามารถรักษาช่วงบวกที่ได้แรงหนุน จากข้อมูลการจ้างงานในสัปดาห์ที่แล้วไว้ได้ ขณะที่แทบไม่มีปัจจัยชี้หน้าสำหรับ ตลาดเอเชียในวันนี้

*ช่วงเข้านี้ ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดของวันพฤหัสบดีที่ 102.27 เยน แต่ ยูโรทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ และอาจจะ เผชิญกับแรงกดดันต่อไป หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ย้ำถึง ความจำเป็นที่อัตราดอกเบี้ย ต้องอยู่ที่ระดับต่ำต่อไป

*นายเบอนัวร์ เกอเร็ กรรมการบริหารของอีซีบี กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยต้อง อยู่ที่ระดับต่ำมากต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีเสถียรภาพทางการเงิน ขณะเดียวกัน เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนของตน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

*ปอนด์ยังคงได้แรงหนุนจากตลาด และเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับผลกระทบ จากความเห็นของนายเกลนน์ สตีเวนส์ ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย ที่ว่า ดอลลาร์ออสเตรเลียมีมูลค่า สูงเกินจริง

*ตลาดจะรอดูข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี และความเชื่อมั่นของ ยูโรโซนในวันนี้ ส่วนข้อมูลที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ข้อมูลเงินเฟ้อของจีน และรายงานการประชุมครั้งล่าสุด ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในวันพุธ รวมถึงการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหัสบดี และ การแถลงผลกำไร และแนวโน้มจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ
ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.390 บาท

*08.17 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.38/40 เท่ากับเมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.36/40 จาก 32.365/415 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.15/17 จาก 102.10 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3586/88 จาก 1.3593 เมื่อวันศุกร์

"เข้านี้ยังแคบมาก ๆ ตลาดยังไม่มีปัจจัยที่ใหญ่ ๆ เข้ามา ก็จะมีแต่อินเตอร์แบงก์
ที่เทรดกันเองบ้าง แต่ก็ไม่มาก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ เช่นเดียวกับสัปดาห์
ที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่ที่มีน้ำหนักมาสนับสนุน โดยแรงซื้อขายส่วนใหญ่
จะมาจากการเก็งกำไรระหว่างวันของอินเตอร์แบงก์ในประเทศ

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะยังมีแนวรับอยู่ที่ 32.45 และแนวต้านที่

32.35

Source: Bisnews

ส่วนคำและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้